



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความ  
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงแก้ไขประกาศรับสมัคร  
ดังกล่าว ในรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  
(ภาค ค) ฯ ข้อ ๙ ดังนี้

ข้อความเดิม

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
๙	รางวัลหรือผลงานที่สถานศึกษาได้รับ ๑. ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหรือต่ำกว่า กลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. ๒. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด หรือเท่ากับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. ๓. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศหรือ นานาชาติหรือสูงกว่ากลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. <b>หมายเหตุ</b> สำหรับสถานศึกษา สังกัด สศศ.กรณีใช้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IFP) ๑. ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ร้อยละ ๘๒ - ๘๙ ๓. ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	(๕ คะแนน)  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ คะแนน  (๕ คะแนน)  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ คะแนน	พิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่ง ในขณะที่ตนเองปฏิบัติ หน้าที่อยู่ ได้แก่ (๑) ผลการประเมิน สมศ.ครั้งล่าสุด (๒) โรงเรียนรางวัลพระราชทานรางวัลหรือผลการ ประเมินอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้ (๓) เฉพาะสถานศึกษา สังกัด สศศ.ที่ใช้แผนการ จัดการศึกษาเฉพาะ(IEP) ให้พิจารณาจากร้อยละ ของผู้เรียนที่ผ่านการเรียนตามแผน
<b>แก้ไขเป็น</b>			
๙	การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยทาง ลับ) ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ๑. การอุทิศเวลาให้ราชการ ๒. ขยัน อดทน รับผิดชอบ ๓. การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ๔. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ๕. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน สังคม	(๕ คะแนน)	พิจารณาจากผลการประเมินพฤติกรรม วิธีการ ๑. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบประเมินตามแบบที่ สพฐ. กำหนด จากเว็บไซต์ <a href="http://personnel.obec.go.th">http://personnel.obec.go.th</a> หรือเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งให้ผู้อำนวยการ สถานศึกษาทำการประเมิน ๒. ผู้ประเมินดำเนินการประเมินผู้สมัครเข้ารับการ คัดเลือกตามรายการประเมินและทำสำเนาแบบ ประเมิน จำนวน ๑ ฉบับ ๓. ผู้ประเมินนำแบบประเมินฉบับจริงใส่ซองปิด ผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และเก็บสำเนาแบบประเมินไว้ที่สถานศึกษา

๐๙๖

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	กรอบการพิจารณา
			๔. ผู้สมัครนำผลการประเมินยื่นพร้อมใบสมัครที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. ที่ประสงค์เข้ารับการ คัดเลือก แล้วแต่กรณี ๕. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. นำผลการประเมิน ไปรวมกับคะแนนประเมินตามองค์ประกอบและ ตัวชี้วัดอื่น

นอกนั้นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายกฤต สุวรรณพรหม)  
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม